



# GiaLai

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH GIA LAI  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC GIA LAI

NĂM THỨ 67  
SỐ 4080 (5830)  
**THỨ NĂM 2-10-2014**  
(9 THÁNG 9 GIÁP NGỌ)  
Trụ sở: 2A Hoàng Văn Thụ-Thành phố Pleiku  
Gia Lai điện tử: [baogialai.com.vn](http://baogialai.com.vn)  
hoặc [baogialai.vn](http://baogialai.vn)

Thực hiện  
Di chúc của  
Chủ tịch  
Hồ Chí Minh



## Nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới

Nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, P.V Báo *Gia Lai* có cuộc phỏng vấn đồng chí **HÀ SƠN NHIN**-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xung quanh vấn đề này.

trang **4**

## Ủy ban Nhân dân tỉnh: Triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2014

Hôm qua (1-10), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác những tháng còn lại của năm 2014, theo hình thức truyền hình trực tuyến. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng và các Phó Chủ tịch Hoàng Công Lự, Võ Ngọc Thành và Kpã Thuyên chủ trì Hội nghị.

Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm ghi nhận: Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng

(Xem tiếp trang 2) **HÀ DUY**



Ảnh: H.D

## Thị xã An Khê: Đoàn kết tạo nội lực để giảm nghèo

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh-Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã cho biết: Để giảm nghèo bền vững cần có sự tham gia của toàn xã hội và cả hệ thống chính trị, khơi dậy lòng nhân ái của mỗi người để cùng chung tay góp sức trong công tác xóa đói giảm nghèo.

trang **5**

Tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ  
và Phát triển rừng

## Vấn diễn biến phức tạp

trang **6**



# Tín hiệu vui Từ hoạt động xuất khẩu

Kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước thực hiện trong tháng 9 đạt khoảng 35 triệu USD, tính cả 9 tháng năm 2014 là 499 triệu USD, đạt gần 167% kế hoạch. So với cùng kỳ năm 2013, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng gấp 2,71 lần.

trang **3**



Ảnh: K.N.B

“Đại  
gia”  
làng  
Tờ Sốt



trang **5**

Giờ giải  
lao trên  
thao trường  
Trung  
đoàn 991



trang **6**

Bị phạt  
vì tự ý  
sửa chữa  
trong sổ  
hộ khẩu

trang **7**

## Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Để triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2014), UBND tỉnh đã có Công văn chỉ đạo số 3611/UBND-NC.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các khối thi đua tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả, phấn đấu hoàn

thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2014; tuyên truyền, giáo dục sâu rộng tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng, những thành tựu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm, cần thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân gặp khó khăn...

NGUYỄN DUNG

## THỊ XÃ AN KHÊ: Sơ kết 5 năm thực hiện phong trào dân vận khéo

Sau 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thị xã An Khê đã xây dựng được nhiều phong trào, mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh được đông đảo nhân dân tham gia. Phong trào “Xây dựng nông thôn mới” đã huy động nhân dân đóng góp gần 97,4 triệu đồng làm đường bê tông xi măng và nhà sinh hoạt cộng đồng; hiến 7.000 m<sup>2</sup> đất và 800 ngày công làm đường giao thông và hiến 1.850 m<sup>2</sup> đất để làm đường giao thông nội đồng. Phong trào “Hộ gia đình nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng” có 10.500 lượt hộ đăng ký, đã có 8.226 lượt hộ đạt danh hiệu. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” đã xây dựng 11.309 gia đình văn hóa, 51/89 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa...

Tại Hội nghị, UBND thị xã đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

HỒNG THƯƠNG

## Tổ chức chương trình “Nông dân với an toàn giao thông”

Sáng 30-9, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban An toàn Giao thông TP. Pleiku và Honda Đức Dung tổ chức hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông năm 2014 với nội dung “Nông dân với an toàn giao thông”.

Tại đây, các hội viên nông dân được Ban An toàn Giao thông TP. Pleiku hướng dẫn một số nội dung liên quan đến pháp luật về giao thông. Ngoài ra, Honda Đức Dung còn hướng dẫn về lý thuyết để lái xe an toàn và các bài thực hành kỹ năng lái xe như: đi vòng số 8, vượt chướng ngại vật... Nhân dịp này, các hội viên nông dân được tham gia chương trình đổi mũ bảo hiểm với hình thức đổi mũ cũ lấy mũ mới.

HỒNG SƠN

## Phát hiện xác máy bay dưới đáy Biển Hồ

Chiều 30-9, ông Lê Doãn Chiến-Chủ tịch UBND xã Biển Hồ (TP. Pleiku) cho biết: Địa phương hiện đang giữ một phần xác máy bay nghi của quân đội Mỹ được trục vớt tại Biển Hồ.

Trước đó từ ngày 24-9, ông Quách Trọng Hoan (trú tại thôn 4, xã Biển Hồ) trong quá trình lặn đã phát hiện những mảnh vỡ máy bay tại đáy Biển Hồ ở độ sâu khoảng 20 mét. Sau đó, ông đã đánh dấu địa điểm này rồi cùng anh Đinh Văn Biên (SN 1987, quê Nam Định) và anh Phạm Văn Ban (SN 1974, quê Ninh Bình) tiến hành lặn vớt. Đến ngày 29-9, nhóm của ông Hoan đã vớt được nhiều bộ phận nghi là thuộc máy bay A37 của quân đội Mỹ gồm cánh máy bay, bánh răng, động cơ, ống rocket... Ông Hoan đã trình báo chính quyền địa phương về vụ việc trên và hiện chính quyền xã Biển Hồ đã tiếp nhận những mảnh vỡ của máy bay này.

VĂN NGỌC

## Khởi tố hai đối tượng cướp tài sản

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Đào Thái Dương (SN 1991) và Lê Đình Tài (SN 1995), cùng trú tại tổ 12, phường Tây Sơn, thị xã An Khê về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin của Công an thị xã An Khê, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 24-9, Dương rủ Tài đến tiệm cửa lốc Phúc tại phường An Phú cướp máy cửa để vào rừng làm gỗ. Sau khi thống nhất, Tài điều khiển xe mô tô BKS 81G1-007.50 chở Dương đến tiệm cửa lốc nói trên. Tài đứng ngoài nổ máy xe đợi sẵn để Dương vào trong giả vờ hỏi mua máy cửa. Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, Dương đã lấy máy cửa lốc hiệu STIHL MS 381 (có giá 8,8 triệu đồng-P.V) rồi lên xe cùng đồng bọn bỏ chạy.

Sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã An Khê đã tiến hành điều tra xác định được Dương và Tài là đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên. Biết không thể trốn tội, cả 2 đối tượng đến Công an thị xã An Khê đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

LÊ ANH

## IN VẤN

● Trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện Chư Sê đã kết nạp 200 quần chúng ưu tú vào Đảng. Trong đó, tỷ lệ đảng viên mới là nữ chiếm 33,5%, trong độ tuổi đoàn thanh niên chiếm 59%, dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 27,5%, có trình độ học vấn THPT chiếm 76,5%, chuyên môn đại học chiếm 34,5%. Đến nay, Đảng bộ huyện Chư Sê có 2.898 đảng viên trực thuộc 53 tổ chức cơ sở đảng.

THANH NHẬT

● Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Đức Cơ vừa phối hợp với Phòng Giáo dục-Đào tạo và Hội Khuyến học huyện tổ chức lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014. Với phương châm “Giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội, “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Đức Cơ bằng nhiều biện pháp mới, hình thức mới để nhân dân và cán bộ địa phương được học tập nhiều hơn, học tập suốt đời.

TÚ UYÊN

● Từ đầu năm đến nay, Công an xã Kông Lơng Khơng (huyện Kông) đã phát hiện 1 trường hợp lấn chiếm đất rừng, 4 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội và 3 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, Công an xã cũng đã tiếp nhận và giải quyết 4 đơn thư khiếu nại (đã giải quyết được 2 đơn, chuyển Công an huyện 2 đơn). Các tổ hòa giải trên địa bàn xã đã tiếp nhận và hòa giải thành công 8 vụ việc liên quan đến các vấn đề đất đai, dân sự...

HỒNG THƯƠNG

● Ban Quản lý các Khu Kinh tế tỉnh Kon Tum cho biết: Tính đến nay, tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã có 25 dự án đầu tư với vốn đăng ký 554,4 tỷ đồng, vốn thực hiện 543,39 tỷ đồng; có 10 dự án đang triển khai, vốn đăng ký 305,72 tỷ đồng, vốn thực hiện 21,25 tỷ đồng.

DUY TÂN

## Nghi phạm tông chết bé trai 8 tuổi ra đầu thú

Mới đây, Công an xã Biển Hồ (TP. Pleiku) cho biết: Phin (62 tuổi, trú làng Tiêng, xã Tân Sơn, TP. Pleiku)-nghi phạm gây ra vụ tai nạn giao thông khiến bé trai 8 tuổi chết ngay tại chỗ-đã ra đầu thú.

Trước đó, vào trưa 28-9, tại khu vực cách nhà 100 mét, cháu Nguyễn Nhân Mến (8 tuổi, trú thôn 4, xã Biển Hồ) được người dân phát hiện đã chết bên cạnh chiếc xe đạp. Theo lời kể của bố nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc Trinh, ngày 28-9, Mến theo ông ra vườn cà phê chơi. Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, ông Trinh bảo Mến tự đạp xe về nhà. Cháu Mến đi được chừng 1 giờ thì ông Trinh nghe người nhà báo hung tin. Tại hiện trường, thi thể cháu Mến đầy máu, chiếc xe đạp mini bị hư hỏng nặng, có một chiếc áo mưa, một đèn signal xe máy, một miếng nhựa vỡ của xe máy...

NGỌC LINH

## Ủy ban Nhân dân tỉnh...

(Tiếp theo trang 1)

kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và phát triển khá toàn diện. Tổng sản phẩm ước đạt khoảng 7.800 tỷ đồng (theo giá cố định 1994), tăng 11,39% so với cùng kỳ. Trong đó, sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 1.800 tỷ đồng, tăng 4,34%; công nghiệp-xây dựng đạt gần 3.390 tỷ đồng, tăng 12,5%; doanh thu dịch vụ xã hội ước đạt trên 2.600 tỷ đồng, tăng 15,31%. Thu ngân sách đạt 2.487 tỷ đồng, ước khoảng 85,4% dự toán Trung ương giao, đạt 76,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2013. Vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt 53,6% kế hoạch; vốn ngân sách địa phương đạt 46,2%; vốn trái phiếu Chính phủ trung ương quản lý đạt 41,5% và vốn trái phiếu Chính phủ địa phương quản lý đạt 27,5%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế cũng đạt được những kết quả khả quan.

H.D

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng chỉ đạo các sở, ngành, UBND các địa phương tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh khóa X đã thông qua. Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 9 tháng; rà soát từng mục tiêu, nhiệm vụ, phân công cụ thể để triển khai thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu trong 3 tháng cuối năm. Lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn và huy động đóng góp của cộng đồng để đẩy nhanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trong năm 2014 có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA... Tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các chủ đầu tư triển khai các dự án. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về văn hóa-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh.



Cà phê-một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Ảnh: K.N.B

## Tín hiệu vui từ hoạt động xuất khẩu

HÀ DUY

Theo tin từ Sở Công thương, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước thực hiện trong tháng 9 đạt khoảng 35 triệu USD, tính cả 9 tháng năm 2014 là 499 triệu USD, đạt gần 167% kế hoạch. So với cùng kỳ năm 2013, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng gấp 2,71 lần. Tình hình xuất khẩu cà phê, mì lát tiếp tục thuận lợi, đồng thời các doanh nghiệp đã tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới. Doanh nghiệp FDI gia tăng khối lượng xuất khẩu cà phê, so với cùng kỳ năm 2013 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp này tăng gấp 5,5 lần, đóng góp 53% trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh; mì lát xuất khẩu được 94.945 tấn/23,44 triệu USD, tăng gấp 3,62 lần về lượng, gấp 3,48 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2013 chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu của thị trường Trung Quốc. Một yếu tố thuận lợi cho các doanh nghiệp trong tỉnh là nguồn nguyên liệu mì lát nhập về từ Campuchia khá lớn, thuế nhập khẩu giảm về mức 3% đã tạo nguồn hàng phong phú cho xuất khẩu.

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong 9 tháng năm 2014 là cà phê (202.560 tấn/398,98 triệu USD, gấp 4,39 lần về lượng và tăng 4,11 lần về giá trị); gỗ tinh chế (4,55 triệu USD) và các mặt hàng khác (đạt 53,11 triệu USD)... Các doanh nghiệp đã tăng khối lượng xuất khẩu tại các thị trường Malaysia, Singapore, Đài Loan, Mỹ... Cùng với kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu 9 tháng ước đạt 60,93 triệu USD, đạt 179,21% kế hoạch, tăng gấp 2,07 lần so với cùng kỳ năm trước.

Sở dĩ kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng khá là bởi các doanh nghiệp đã ý thức được tầm quan trọng của việc ổn định và phát triển sản xuất nội địa, tạo nền móng cho tăng trưởng xuất khẩu một cách bền vững. Ngoài các thị trường truyền thống, nhiều doanh nghiệp đã tìm được thị trường mới. Bên cạnh đó, thủ tục nhập khẩu đã thuận lợi hơn do Bộ Công thương bãi bỏ quy định về giấy phép nhập khẩu, tạm nhập tái xuất gỗ nguyên liệu. Với mặt hàng mì lát, thuế nhập khẩu mặt hàng này giảm về mức 3%.

Tuy vậy, theo phản ánh của một số doanh nghiệp, gần đây thị trường Trung Quốc có một vài động thái không được tích cực, như đình chỉ tạm thời hình thức giao dịch tiểu ngạch đối với mặt hàng cao su với lý do “vấn đề kỹ thuật khi các cơ quan quản lý nhà nước của họ đang kiểm tra khâu thất thu ngân sách”. Trước nay, mặt hàng cao su của tỉnh ta hầu hết là xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc, với việc không nhập cao su từ Việt Nam của nước này đã gây ra những khó khăn đáng kể cho doanh nghiệp nói riêng, tỉnh ta nói chung. Thêm vào đó, không thể phủ nhận trình độ cạnh tranh, công nghệ và quản lý điều hành của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế khiến chất lượng các mặt hàng chưa cao, theo đó, giá và lượng của nhiều mặt hàng chủ lực như gạo, cà phê, cao su, mì... không đạt yêu cầu của thị trường thế giới.

Rõ ràng, để duy trì tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thương mại với Trung Quốc (bởi đây là thị trường rộng lớn), các doanh nghiệp cần tăng cường hơn nữa việc tìm kiếm thị trường mới. Vấn đề quan trọng nữa là phải nâng cao chất lượng sản phẩm để duy trì, xây dựng thị trường bền vững.

H.D

## Chủ động phòng-chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

NGUYỄN DIỆP

Theo Chi cục Thú y tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số ổ dịch cúm A (H5N1) trên đàn gia cầm tại các huyện Ia Grai, Đak Pơ và TP. Pleiku. Cơ quan chuyên môn và các địa phương đã triển khai các biện pháp phòng-chống dịch kịp thời nên đã ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Đến thời điểm hiện nay, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, người chăn nuôi tiếp tục tái đầu tư phát triển đàn theo hướng nâng cao chất lượng theo hướng an toàn. Thời gian qua, các địa phương và ngành Thú y đã tổ chức tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đợt I-2014 được 325.681 liều vắc xin lở mồm long móng tuýp O, đạt gần 90% so với tổng đàn gia súc hiện có của tỉnh. Việc tổ chức tiêu độc khử trùng đợt I đạt được những kết quả rất tốt.

Hiện nay, dịch cúm A (H5N6) trên đàn gia cầm đã xuất hiện tại tỉnh Quảng Ngãi. Để ngăn chặn không cho dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, Chi cục Thú y tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ đàn gia súc, gia cầm. Theo đó, ngành chức năng tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng-chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm của gia đình. Tổ chức tiêu độc khử trùng tại

nơi chăn nuôi, buôn bán và giết mổ. Cùng với đó là phân công cán bộ kỹ thuật giám sát địa bàn chặt chẽ, kiểm soát dịch bệnh động vật và sản phẩm động vật đến tận hộ chăn nuôi. Đặc biệt, 3 huyện biên giới Đức Cơ, Ia Grai và Chư Prông chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm soát vận chuyển buôn bán, vận chuyển sản phẩm động vật trái phép vào địa bàn...

Ông Nguyễn Văn Quý-Trưởng trạm Kiểm dịch Động vật Song An cho hay: Công tác kiểm soát gia súc, gia cầm tại trạm được tiến hành nghiêm túc nên đã phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, hiện nay một số xe khách chất lượng cao vẫn lén lút vận chuyển gia cầm nên rất khó kiểm tra. Đây là một trong những khó khăn mà các lực lượng chức năng đang gặp phải. Bên cạnh đó, các xe tải nhỏ không đi qua Trạm mà vận chuyển đi vào tuyến đường tránh của thủy điện An Khê-Ka Nak gây khó trong việc kiểm soát. Dù vậy, các lực lượng chức năng của trạm vẫn thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát ngăn chặn không cho xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Nhờ vậy đã hạn chế được các trường hợp xuất, nhập gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch.

N.D



Tiêu độc khử trùng cho phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm qua Trạm Song An. Ảnh: N.D

**THEO SỐ LIỆU CỦA CỤC THỐNG KÊ, TÍNH ĐẾN NGÀY 1-4-2014 TỔNG ĐÀN BÒ CỦA TỈNH ĐẠT 332.441 CON, ĐÀN TRÂU 14.067 CON, HEO 415.673 CON VÀ ĐÀN GIA CẦM 2.278.176 CON.**

### Huyện Kông Chro: Hoàn thành 42 công trình xây dựng cơ bản

Trong năm 2014, huyện Kông Chro thực hiện đầu tư xây dựng 68 công trình (khởi công mới 54 công trình), với tổng số vốn hơn 85 tỷ đồng; đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 42 công trình, giải ngân hơn 41,1 tỷ đồng. Trong đó, đối với các công trình nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách trung ương đạt 64%; vốn mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường đạt 100%; vốn xổ số kiến thiết hoàn thành 100%; các công trình đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hoàn thành 100%; công trình từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt 37%.

Huyện đang chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, tập trung thi công hoàn thành công trình đường đi xã Đak Pling. Đồng thời hoàn thành hồ sơ các dự án đầu tư năm 2015.

LÊ NAM

### Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra viên điện lực

Sáng 1-10, tại Công ty Điện lực Gia Lai, Sở Công thương tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra viên điện lực năm 2014.

Tham gia tập huấn lần này có 70 học viên công tác tại các đơn vị thuộc Công ty Điện lực Gia Lai. Trong thời gian 3 ngày (1 đến 3-10), học viên sẽ được truyền đạt những thông tin liên quan đến các vấn đề như: quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quy định về thực hiện giá bán điện; các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp; nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực; quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện; một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp...

HỒNG THỊ



# Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới

✦ LÊ HÒA (thực hiện)

● **P.V:** Xin đồng chí cho biết việc thực hiện những lời căn dặn trong Di chúc của Bác Hồ ở tỉnh ta trong suốt 45 năm qua như thế nào?

- **Đồng chí HÀ SƠN NHIN:** Thực hiện Di chúc của Bác Hồ, 45 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đồng bào các dân tộc Gia Lai đã đồng hành cùng với toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước hoàn thành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và bắt tay vào xây dựng xã hội mới.

Đặc biệt, trong gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách và đã đạt được những thành tựu to lớn. Đến nay, quy mô nền kinh tế tăng gấp hàng trăm lần, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt khá cao... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được quan tâm và thực hiện có hiệu quả; đến cuối năm 2013 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 17,23%. Chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo tiếp tục được quan tâm, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh. Quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường 45 năm qua, chúng ta vẫn còn nhiều điều trăn trở. Gia Lai vẫn là một tỉnh nghèo, đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc

thiểu số, vùng căn cứ cách mạng vẫn còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao so với cả nước. Một số mặt trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường vẫn còn hạn chế, tồn tại... Mặt khác, những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị thế giới, suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh và sự chống phá của các thế lực thù địch, nhất là tổ chức phản động FULRO lưu vong; diễn biến phức tạp gần đây trên biển Đông... đã tác động rất lớn đến tư tưởng, tâm lý của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời cũng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của nhân dân.

● **P.V:** Đồng chí có thể đánh giá khái quát hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh ta thời gian qua? Để cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả tích cực, chúng ta phải làm gì, thưa đồng chí?

- **Đồng chí HÀ SƠN NHIN:** Thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ Gia Lai thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng được nghiêm túc triển khai, đã đạt những kết quả

bước đầu quan trọng và đang có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Qua đó, góp phần từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, đảm bảo sự ổn định chính trị và góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Để cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả tích cực, chúng ta cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và toàn xã hội; đưa nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị-xã hội, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Chủ động phát hiện, đấu tranh với các thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt để biểu dương, động viên, nhân rộng những nhân tố tích cực nhằm tạo không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức



Tặng thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.  
Ảnh: L.H

Hồ Chí Minh...

● **P.V:** Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật mà Đảng bộ đã triển khai thực hiện trong thời gian qua cũng như giải pháp trong thời gian đến?

- **Đồng chí HÀ SƠN NHIN:** Qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đến nay chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần tạo sự chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ, nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng được nâng lên. Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Sau hội nghị kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, tập thể và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tự nghiêm khắc với bản thân mình hơn thông qua những hành động, việc làm cụ thể. Hoạt động của Ban Thường vụ cấp ủy các cấp đã có nhiều đổi mới, dân chủ trong Đảng

được phát huy; đã khắc phục tình trạng buông lỏng hoặc "dài tay" trong hoạt động ở một số cấp ủy; đấu tranh tự phê bình và phê bình trong nội bộ ngày càng thẳng thắn, chân tình hơn. Phong cách, tác phong của cán bộ, đảng viên cũng có nhiều chuyển biến tích cực, đã khắc phục tình trạng thiếu sâu sát cơ sở, xa dân... qua đó góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, đồng thời phải gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. Bên cạnh đó, phải lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo để đánh giá; mạnh dạn thay thế, luân chuyển đối với một số cán bộ vi phạm, ý thức trách nhiệm trước dân, trước Đảng không cao, hiệu quả công việc thấp...

● **P.V:** Xin cảm ơn đồng chí!

LH

## Sơ kết 2 năm phối hợp xuất bản Báo ảnh Dân tộc và miền núi



Ảnh: ĐỨC THỤY

Ngày 1-10, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp cùng Báo Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm phối hợp xuất bản Báo ảnh Dân tộc và miền núi (DT&MN) của TTXVN bằng tiếng Jrai và Bahnar trên địa bàn Gia Lai và Kon Tum. Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Giám đốc TTXVN Lê Duy Truyền; Tổng Biên tập Báo ảnh DT&MN Trần Quốc Khánh; Tổng Biên tập Báo Gia Lai Đoàn Minh Phụng; đại diện cơ quan TTXVN tại Đà Nẵng, Gia Lai và đại diện Công ty cổ phần In và Dịch vụ Văn hóa Gia Lai.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Trong 2 năm phối hợp thực hiện, Báo Gia Lai đã dịch và trình bày 25 ấn phẩm Báo

ảnh DT&MN song ngữ Việt-Bahnar và 25 ấn phẩm song ngữ Việt-Jrai (48 trang ấn phẩm). Suốt quá trình thực hiện, công tác biên dịch ấn phẩm luôn đảm bảo đúng với bản gốc, đúng nghĩa, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, không sai sót, kịp thời phục vụ cán bộ lãnh đạo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Đồng thời, Ban Biên tập cũng thường xuyên khảo sát thực tế cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đối tượng bạn đọc là đồng bào dân tộc thiểu số để biên dịch sát với thực tế ngôn ngữ phổ biến tại địa phương, từng bước nâng cao chất lượng ấn phẩm.

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc TTXVN đã tặng bằng khen cho tập thể Báo Gia Lai, Công ty cổ phần In và Dịch vụ Văn hóa Gia Lai và 2 cá nhân là ông Đoàn Minh Phụng-Tổng Biên tập Báo Gia Lai, bà Huỳnh Thị Ngọc Lan-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần In và Dịch vụ Văn hóa Gia Lai. Cũng trong dịp này, TTXVN trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tấn" cho các ông (bà): Ksor Krôn, Siu Pơi, Kim Tương-thành viên Hội đồng cố vấn biên dịch tiếng Jrai và Bahnar.

PHƯƠNG LINH

## Trao giải cuộc thi Sáng tạo thanh-thiếu niên, nhi đồng

Sáng 1-10, tại Khách sạn Tre Xanh SPlaza, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng tạo thanh-thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 2-2014. Sau hơn 8 tháng phát động cuộc thi, Ban tổ chức đã tiếp nhận 17 mô hình, sản phẩm thuộc các lĩnh vực: đồ dùng học tập; sản phẩm thân thiện với môi trường; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế-xã hội (riêng lĩnh vực phần mềm tin học không có sản phẩm dự thi) của các em học sinh đến từ các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhì (không có giải nhất), 1 giải ba, 2 giải khuyến khích và 1 giải cho nhóm tác giả nhỏ tuổi nhất. Hai giải nhì được trao cho em Nguyễn Trần An Hạ-Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, huyện Đak Pơ (sản phẩm "đồ chơi trẻ em") và em Nguyễn Công Vương-Trường THPT Chuyên Hùng Vương (sản phẩm "Làm thùng đựng đồ và một số vật dụng từ rơm rạ"). Được biết, sản phẩm "Làm thùng đựng đồ và một số vật dụng từ rơm rạ" của em Nguyễn Công Vương đã đạt giải khuyến khích trong cuộc thi Sáng tạo thanh-thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 10-2014.

PHAN LÀI

## Hội thảo về tuyên truyền chiến dịch tiêm phòng vắc xin sởi-rubella

Ngày 1-10, tại Viện Pasteur Nha Trang (Khánh Hòa), Cục Y tế Dự phòng phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên tổ chức Hội thảo tuyên truyền về chiến dịch tiêm phòng vắc xin sởi-rubella cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi. Dự Hội thảo có các phóng viên, biên tập viên đại diện của các cơ quan báo, đài của 16 tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Tại Hội thảo, các nhà báo đã cùng với các chuyên gia tiêm chủng đầu ngành của cả nước thảo luận những nội dung liên quan đến chủ trương của Chính phủ và Bộ Y tế về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi-rubella; các bước tiến hành trong quá trình tiêm chủng; bảo quản vắc xin và tiêm chủng an toàn; tuyên truyền cho chiến dịch và quy định trách nhiệm cụ thể đối với các sự cố trong tiêm chủng... Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển-Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Giám đốc Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết: Vắc xin sởi-rubella được sử dụng trong chiến dịch do Ấn Độ sản xuất và tổ chức GAVI tài trợ cho Việt Nam. Đây là vắc xin có độ an toàn cao, đảm bảo yêu cầu qua các thử nghiệm nghiêm ngặt của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế.

ĐỨC PHƯƠNG

# Thị xã An Khê: Đoàn kết tạo nội lực để giảm nghèo

✍ NGUYỄN BÌNH

Những năm qua, thị xã An Khê luôn phát huy tinh thần đoàn kết tạo sức mạnh nội sinh trong công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo cuộc sống cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm đáng kể theo từng năm và đến nay chỉ còn 2,25%.

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh-Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã cho biết: Để giảm nghèo bền vững cần có sự tham gia của toàn xã hội và cả hệ thống chính trị, khơi dậy lòng nhân ái của mỗi người để cùng chung tay góp sức trong công tác xóa đói giảm nghèo. Nếu mỗi người chỉ đóng góp một ngày lương hưởng ứng “Ngày vì người nghèo” thì số tiền không thấm vào đâu so với nhu cầu của xã hội. Vì thế, Ủy ban MTTQ thị xã luôn đổi mới hình thức dân vận, không chỉ kêu gọi đơn thuần mà tổ chức nhiều chương trình như “Tết cho người nghèo”, “Tấm lòng nhân ái”, “Uống nước nhớ nguồn”... kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp đồng thời tôn vinh những tấm lòng nhân ái trước cộng đồng.

Nhờ thay đổi hình thức vận động nên có năm Ủy ban MTTQ thị xã vận động được hàng tỷ đồng cho công tác xóa đói giảm nghèo. Từ năm 2010 đến nay, Ủy ban MTTQ thị xã đã vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” với

số tiền trên 3,5 tỷ đồng từ các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp. Từ nguồn tài trợ này, địa phương đã xây nhà cho 67 hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở với số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn thị xã cơ bản đã xóa xong nhà tranh tre dột nát, nhà ở tạm bợ cho người nghèo bằng nhiều nguồn kinh phí. Với thành tích hoàn thành đề án xóa nhà tạm cho hộ nghèo, năm 2009, thị xã An Khê đã vinh dự được Trung ương MTTQ Việt Nam công nhận “Xóa xong nhà tạm

cho hộ nghèo”.

Đối với các hộ nghèo gặp khó về vốn, phương thức làm ăn, Ủy ban MTTQ thị xã có nhiều hình thức giúp đỡ như: hỗ trợ vốn sản xuất, cấp phát cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ phương tiện đến trường, học bổng cho con em hộ nghèo. “Mục tiêu của chúng tôi là giảm nghèo bền vững, vì thế mọi sự hỗ trợ luôn đảm bảo đúng người, đúng đối tượng. Các chương trình được triển khai hiệu quả đã tạo được lòng tin đối với các

đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm... để họ tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong vấn đề quan tâm, chăm lo cho người nghèo”-bà Nguyễn Thị Hồng Minh chia sẻ.

Riêng đối với người nghèo là dân tộc thiểu số, thị xã có cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Với số tiền hỗ trợ 8-10 triệu đồng mỗi hộ, 28 hộ nghèo của 4 làng: Nhoi, Hòa Bình, Pnang (xã Tú An) và làng Pôt (xã Song An) được các đơn vị đến từng nhà giúp đỡ theo hướng “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn cách thức làm ăn. Trong đó, 27 hộ được hướng dẫn chăn nuôi bò sinh sản, 1 hộ đầu tư trồng mì. Gia đình ông Đinh Công (làng Pôt, xã Song An) được hỗ trợ 8 triệu đồng tiền vốn đã mua một con bò cái sinh sản. Đến nay, bò đã đẻ được một bê con, tổng trị giá của bò và bê con là 30 triệu đồng. Nhiều hộ qua quá trình chăn nuôi bò sinh sản đã phát triển đàn bò có hiệu quả, nâng giá trị số tiền hỗ trợ ban đầu từ 8 triệu đồng lên 20-30 triệu đồng. Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo giờ đã thoát nghèo bền vững nhờ số vốn cố định và biết cách tái đầu tư sản xuất để sinh lời.



Từ sự chung tay của cả cộng đồng, thị xã An Khê cơ bản xóa xong nhà tranh tre dột nát, nhà ở tạm bợ cho người nghèo bằng nhiều nguồn kinh phí.  
Ảnh: N.B

N.B

## Bài dự thi “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc”

Đến làng Tờ Sốt (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) hỏi gia đình anh Đinh Văn Ring, một người dân chỉ tay về phía ngôi nhà xây có chiếc máy tuốt bắp đậu trước sân kèm theo câu nói: “Đấy, cái nhà to có mái tôn ấy!”. Mặc dù mới bước sang tuổi 37 nhưng những việc làm của anh Ring khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

### “Năng nhặt chặt bị”

Năm 1995, anh Ring kết hôn với chị Đinh Thị Hlet với hai bàn tay trắng. Ngày đầu lập nghiệp, cuộc sống của vợ chồng anh rất khó khăn. Nguyên nhân do thiếu vốn cùng với đó là tập quán canh tác lạc hậu nên 1 ha đất chẳng mang lại hiệu quả kinh tế gì đáng kể.

Được Nhà nước cho vay 8 triệu đồng, anh Ring dành mua một cặp bò giống sinh sản để làm vốn. Sau vài năm, số bò được nhân lên, vợ chồng anh bán dần lấy tiền đầu tư trồng trọt. Không cam chịu cuộc sống nghèo khổ, anh Ring tích cực tìm hiểu, học hỏi nhiều mô hình trồng trọt, tiếp cận khoa học kỹ thuật thông qua các lớp tập huấn, dạy nghề do Hội Nông dân địa phương tổ chức, dần dần đúc rút ra kinh nghiệm cho mình. Với quyết tâm vượt khó, anh Ring phải “thắt lưng buộc bụng”. Anh nói:

“Cứ mỗi năm, dù làm được nhiều hay ít, vợ chồng mình đều phải dành dụm ít nhất 20 triệu đồng để làm vốn”. Nhờ khoản tiết kiệm qua từng năm ấy, cộng với sự giới thiệu của bạn bè, anh Ring đã đầu tư mua một chiếc máy tuốt bắp với giá 95 triệu đồng để phục vụ gia đình và cho mọi người trong làng với giá hữu nghị 140.000 đồng/tấn bắp hạt.

3 năm gần đây, nhờ có sự hướng dẫn của Nhà máy Đường An Khê, anh Ring đầu tư trồng 4 ha mía. Mỗi năm, cây mía cũng đem lại cho gia đình anh thu nhập 120-140 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Từ hai con bò giống ban đầu đến nay anh đã sở hữu gần 20 con. Ngoài ra, anh còn trồng thêm 1 ha bắp lai và 3 sào ruộng lấy gạo ăn cho cả nhà. Nguồn thu nhập ổn định qua hàng năm, cộng thêm sự chi tiêu hợp lý, nên vợ chồng anh đã sắm sửa đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt cho cả gia đình.

## “Đại gia” làng Tờ Sốt

✍ PHƯƠNG LINH

Anh Ring không chỉ giỏi làm giàu mà còn tích cực giúp đỡ người khó khăn.

Ảnh: P.L



### Giúp đỡ người làng

Người dân trong làng không chỉ nể phục sự chăm chỉ làm ăn của anh Ring, mà còn quý mến bởi sự nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ những gia đình khó khăn khác của anh. Từ đàn bò mà anh gầy dựng được qua nhiều năm, anh đã đem cho 3 hộ gia đình khác nuôi rẽ. “Cứ sau 3 năm nuôi rẽ, tôi lấy 1 con, còn người nuôi lấy 2 con. Tôi muốn giúp họ bớt khó khăn”-anh Ring chia sẻ.

Anh Ring cho biết thêm: “Trong làng còn nhiều người khó khăn hơn mình, đặc biệt là đến mùa giáp hạt có nhiều gia đình không còn gạo ăn. Khi ấy, mình lại đem gạo cho họ mượn, đến khi nào có thì trả lại, có gia đình khó quá, mình

cho không luôn. Một vài gia đình được mình cho mượn gạo nếu không trả được bằng gạo thì lại đi làm đổi công cho gia đình mình”. Anh cũng luôn sẵn lòng cho mượn vốn không tính lãi để các gia đình đầu tư trồng trọt, chăn nuôi. Ông Đinh Pố-người nhận nuôi bò rẽ cho gia đình anh Ring vui mừng nói: “Gia đình tôi nghèo, không có vốn để làm ăn, được gia đình anh Ring cho nuôi rẽ bò, gia đình tôi đã có con bò để làm giống”. Bên cạnh đó, anh Ring còn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

Với sự nỗ lực của bản thân, gia đình anh Ring nhiều năm liền được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa và là gương sản xuất-kinh doanh giỏi điển hình cấp tỉnh.

P.L

# Giờ giải lao trên thao trường Trung đoàn 991

✍ PHƯƠNG DUNG

**Mặc cho cái nắng gay gắt đang bao trùm lấy thao trường huấn luyện kỹ-chiến thuật của Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), 80 tân binh nhập ngũ đợt II năm 2014-vẫn đang miệt mài huấn luyện với bài học bắn súng AK.**

Tiếng còi báo hiệu giờ giải lao vừa dứt, các chiến sĩ nhanh chóng thả lỏng cơ thể, tháo gác súng và hòa mình vào các hoạt động thao trường. Vì là chiến sĩ mới nên hoạt động thao trường với họ vẫn còn khá mới mẻ và ngỡ ngàng. Từ đọc báo, sinh hoạt văn hóa-văn nghệ, tham gia các trò chơi tập thể... đều khiến tân binh cảm thấy thích thú. Trong vai người quản trò, Trung đội trưởng Trung đội 13 nhanh chóng tập hợp chiến sĩ đứng thành vòng tròn để tham gia vào các trò chơi tập thể. Chiến sĩ Nay Jao (Tiểu đội 2, Trung đội 13, Đại đội 5), chia sẻ: Hoạt động thao trường rất vui và lạ. Vui nhất là chiến sĩ trong đơn vị gắn bó như anh em một nhà.

Chếch về phía bên phải thao trường, các chiến sĩ của Trung đội 14 lại đang hòa mình vào hoạt động văn hóa-văn nghệ. Cây đàn guitar dựng ở góc thao trường được trao ngay cho chiến sĩ Kpuih Bá. Mặc dù gắn bó với đơn vị chưa lâu, song khả năng chơi đàn guitar của Kpuih Bá nhanh chóng được cán bộ, chiến sĩ phát hiện và “tín nhiệm” trong các hoạt động văn nghệ của đơn vị. Nói như Thượng úy Đinh Như Phúc-Đại đội trưởng Đại đội 5-đại đội huấn luyện chiến sĩ mới, trong môi trường quân đội, tính đoàn kết, tập thể được phát huy cao độ. Vì vậy, những “tài lẻ” của chiến sĩ cũng nhanh chóng để lộ, ai hát hay và hát hay thể loại nhạc nào các chiến sĩ đều biết.

Ngoài những bài hát tập thể quen thuộc như: *Bác đang cùng chúng cháu hành quân*,

*Thanh niên làm theo lời Bác, Vì nhân dân quên mình, Tiến bước dưới quân kỳ...* các tân binh cũng mạnh dạn đứng lên thể hiện những ca khúc “tủ” của riêng mình, như:

*Tìm lại, Anh Ba Hùng, Bay qua biển Đông...* Tiếng đàn guitar bập bùng hòa cùng tiếng hát ngân vang, tiếng vỗ tay rộn ràng bay xa trong gió như xua tan mọi căng thẳng,



Các chiến sĩ đọc báo trong giờ giải lao. Ảnh: P.D

mệt nhọc trước đó và cũng làm dịu đi cái nắng gió hanh nóng của những ngày tháng 9 nơi thao trường huấn luyện. Chiến sĩ Kpuih Bá tâm sự: “Em thấy rất vui và tự hào khi được anh em giao nhiệm vụ đệm đàn trong các hoạt động văn nghệ của trung đội. Trước khi nhập ngũ, em cũng có tự học chơi đàn organ và guitar nhưng cũng chưa đáp ứng hết những bài hát mà anh em yêu cầu, tuy nhiên em sẽ cố gắng học thêm”. Ngoài các trò chơi, hoạt động văn hóa-văn nghệ, các chiến sĩ còn chuyền tay nhau các tờ báo trong hộp báo thao trường...

Chỉ với 15 phút giải lao ngắn ngủi ngoài thao trường nhưng các chiến sĩ đã được hòa mình vào các hoạt động vô cùng bổ ích, lý thú. Ở đó không có sự nghiêm khắc, không cần tập trung cao độ mà thật sự là sân chơi, là tiếng cười, sự hồn nhiên... và trở thành 15 phút mong chờ của tất cả các chiến sĩ. Thượng úy Đinh Như Phúc-Đại đội trưởng Đại đội 5, cho biết: “Sau giờ huấn luyện mệt mỏi, căng thẳng thì hoạt động thao trường sẽ giúp chiến sĩ nghỉ ngơi, giải tỏa tâm lý và kết nối cán bộ-chiến sĩ”.

P.D

## Tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

Trong 9 tháng của năm 2014, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 745 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, trong đó phá rừng trái phép 28 vụ, khai thác rừng 43 vụ, mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép 646 vụ... Theo đánh giá của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, tuy đã giảm 120 vụ so với cùng kỳ năm 2013 nhưng tình hình vi phạm vẫn diễn biến phức tạp.

# Vẫn diễn biến phức tạp

✍ NGUYỄN GIÁC

Tong 9 tháng qua, ngành chức năng đã tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ rừng tại các thôn, làng, cộng đồng dân cư, trên 10 ngàn hộ dân sống gần rừng đã thực hiện việc ký cam kết về an toàn lửa rừng, không mua bán, săn bắn, khai thác động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Riêng với các cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ trên địa bàn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã thực hiện nghiêm Thông tư 01 và 42 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản đảm bảo hoạt động công khai, minh bạch, ngăn ngừa hành vi lợi dụng để hợp thức hóa nguồn gốc lâm sản bất hợp pháp.

Song song với công tác phối hợp tuyên truyền, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tích cực theo dõi diễn biến trong công tác quản lý bảo

vệ rừng, chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, thành lập các đoàn công tác để tổ chức kiểm tra, ngăn chặn các vụ khai thác rừng, phá rừng trái pháp luật như ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ hương tại Công ty Lâm nghiệp Krông Pa (huyện Kbang); việc thu mua, khai thác, sử dụng củi rừng tự nhiên làm chất đốt sấy thuốc lá tại Krông Pa, Ia Pa, Ayun Pa...

Nói về hoạt động quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn trong 9 tháng qua, ông Nguyễn Nhĩ-Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho rằng: Tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép có giảm 120 vụ so với thời điểm năm 2013, nhưng số vụ vi phạm trên địa bàn toàn tỉnh vẫn ở mức cao. Điểm hạn chế ở đây chính là công tác tuyên truyền, vận động toàn dân chưa mang lại hiệu quả, một phần là do chưa có sự vào

cuộc của hệ thống chính trị ở cơ sở; hiệu quả trong công tác chuyên môn còn thấp, rừng vẫn bị xâm hại nhưng các vụ việc được phát hiện, xử lý chủ yếu còn ở khâu mua bán, vận chuyển, sử dụng; sự vào cuộc của các cấp chính quyền cơ sở chưa thật sự quyết tâm. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm cũng thừa nhận rằng: “Một số vụ việc phức tạp chưa được xử lý triệt để, vẫn còn biểu hiện ngại va chạm, xử lý thiếu kiên quyết... từ đó tạo nên tiền lệ xấu trong việc chấp hành pháp luật bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, một số cán bộ, công chức trong lực lượng bảo vệ rừng còn thiếu trách nhiệm, thậm chí bao che, tiếp tay cho lâm tặc”.

Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm huyện, thị xã, ban quản lý rừng chủ động tham mưu UBND các cấp xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý, giám sát chặt chẽ việc đưa phương tiện, công cụ cơ giới vào rừng. Cùng với đó là bố trí lực lượng tăng cường về tuyến huyện, xã; tổ chức tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm từ cơ sở, trong đó chú trọng các địa bàn còn nhiều tài nguyên động, thực vật rừng; rà soát các cơ sở chế biến gỗ đảm bảo theo đúng quy hoạch của tỉnh và quản lý tốt nguồn gốc lâm sản tại các cơ sở theo hướng dẫn.

N.G



Ảnh: N.G

Theo tổng hợp từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh, các địa phương có nhiều vụ vi phạm như: Kbang 116 vụ (36 vụ khai thác lâm sản, 75 vụ vận chuyển, mua bán); Đức Cơ 80 vụ (72 vụ vận chuyển, mua bán); Ia Grai 64 vụ (61 vụ vận chuyển, mua bán)... Ngành chức năng đã xử lý 721 vụ, khởi tố hình sự 24 vụ; tịch thu 573 m<sup>3</sup> gỗ tròn (nhóm I: 118 m<sup>3</sup>); gỗ xẻ 1.033 m<sup>3</sup> (nhóm I: 297 m<sup>3</sup>); tịch thu 156 xe các loại; thu, nộp ngân sách trên 14 tỷ đồng.

## Lãnh án tù vì mua bán trái phép chất ma túy

Tòa án Nhân dân huyện Ia Grai vừa đưa ra xét xử 3 đối tượng Trần Thanh Hà (SN 1997, trú tại thôn 2, xã Ia Tô), Trần Đại Nghĩa (SN 1992, trú tại thôn 9, xã Ia Tô) và Trần Thái Anh (SN 1996, trú tại thôn Thắng Trạch I, thị trấn Ia Kha) về tội mua bán trái phép các chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, ngày 3-4-2014, Trần Thanh Hà nhờ Trần Đại Nghĩa (đối tượng nghiện ma túy) đưa xuống huyện Chư Sê gặp Lê Trọng Lợi mua một gói ma túy với giá 1.500.000 đồng. Hà trả công cho Nghĩa 200 ngàn đồng và cho Nghĩa 2 liều ma túy để sử dụng. Sau khi về phòng trọ (tọa tại tổ dân phố 7, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai), Trần Thanh Hà chia số ma túy trên thành 7 tốp và bán cho Trần Thái Anh 3 tốp lấy 800.000 đồng. Trần Thái Anh tiếp tục giới thiệu Trần Văn Tam 2 lần mua ma túy của Hà với số tiền 700.000 đồng. Chiều 4-4-2014, khi Hà và Tam đang thực hiện hành vi mua bán chất ma túy tại khu vực tổ dân phố 7 (thị trấn Ia Kha) thì bị lực lượng Công an huyện Ia Grai bắt quả tang, thu giữ 2 tốp ma túy.

Tại phiên tòa, 3 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Thanh Hà 48 tháng tù, Trần Đại Nghĩa 30 tháng tù và Trần Thái Anh 15 tháng tù.

P.I

## Các bộ, ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai

(Tiếp theo số báo 4079 ra ngày 1-10-2014)

### ● BỘ NỘI VỤ

c) Về nội dung kiến nghị, phản ánh: Thông tư số 15/2012/TT-BNV chưa hướng dẫn quy trình thay đổi vị trí việc làm, mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, hạng viên chức.

Ngày 18-12-2012, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Theo đó, Bộ Nội vụ đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục xây dựng chức danh nghề nghiệp (bao gồm mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, hạng viên chức) đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

d) Về nội dung kiến nghị, phản ánh: Đề nghị sớm ban hành quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ; sớm có văn bản hướng dẫn việc bổ nhiệm lại đối với cán bộ, công chức đang trong thời gian thi hành kỷ luật.

- Theo chương trình công tác năm 2014 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cán bộ-Công chức đối với cán bộ, trong đó sẽ bao gồm nội dung hướng dẫn về xử lý kỷ luật đối với cán bộ.

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 752/VPCP-TCCV ngày 27-

1-2014, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Hiện nay, dự thảo nghị định đang trong quá trình gửi lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương.

Tại khoản 5 Điều 25 dự thảo nghị định, Bộ Nội vụ đề nghị quy định: “Trường hợp công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm mà cơ quan, đơn vị đang trong quá trình bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật thì chưa thực hiện quy trình bổ nhiệm lại và không áp dụng quy định tại khoản 4 Điều này”.

đ) Về nội dung kiến nghị, phản ánh: Đề nghị sớm ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6-4-2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6-4-2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. Trong nội dung của Nghị định này không có điều, khoản nào quy định Bộ Nội vụ phải quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

(Còn nữa)

### Ý kiến:

## Công khai quảng cáo thuốc lá?

Thời gian gần đây, trên các bức tường dọc những con đường thuộc địa bàn TP. Pleiku xuất hiện nhiều áp phích quảng cáo với tiêu đề “Tự hào dùng hàng Việt, Ngựa Trắng tri ân khách hàng”. Áp phích này được thiết kế khá bắt mắt với hình ảnh được cho là khuyến người tiêu dùng không nên sử dụng các loại thuốc như Jet, Hero, nếu thực hiện việc này theo ý của đơn vị bán hàng thì sẽ có cơ hội trúng thưởng điện thoại Smartphone HTC. Dưới tấm áp phích còn có dòng chữ, muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại 0988616993.

Trong vai người tiêu dùng ở huyện Ia Grai, chúng tôi đã gọi vào số điện thoại này thì một người đàn ông giới thiệu là nhân viên bán hàng thuốc lá Ngựa Trắng. Đề cập về

chương trình khuyến mãi điện thoại Smartphone HTC thì người đàn ông này hỏi đang ở đâu, để anh ta trực tiếp đến tư vấn, không thể nói qua điện thoại. Khi chúng tôi nói đang ở huyện Ia Grai thì ông ta bảo rằng, để vài hôm nữa trực tiếp lên gặp...

Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12-5-2005 và Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29-8-2008 của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch quy định cấm các hoạt động quảng cáo, khuyến mại thuốc lá công khai trên báo đài, truyền hình, pano, áp phích... Với “chiêu” lách luật như trên, mặt hàng thuốc lá đang được quảng cáo hết sức tinh vi.

Đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ.

Tin, ảnh: NGỌC LINH

### Xe khách Tuấn Anh Đà Lạt

## Không được đón, trả khách tại Bến xe Đức Long Gia Lai

Ngày 27-9, Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai đã có Công văn số 1745/SGTVT-KHTCVT yêu cầu Bến xe Đức Long Gia Lai thông báo và từ chối không cho hãng xe Tuấn Anh Đà Lạt vào bến để đón, trả khách kể từ ngày 1-10.

Trước đó, một số hành khách phản ánh hãng xe này đã bán vé xe cho khách nhưng không bố trí chỗ ngồi. Ngoài ra, hãng xe này khi lưu thông từ Đà Lạt đến Kon Tum chở quá số người quy định, lái xe vừa chạy vừa nghe điện thoại; giữa hành khách và nhà xe có va chạm với nhau...

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, hạn chế tai nạn giao thông, Sở Giao thông-Vận tải đề nghị các đơn vị tăng cường quản lý, thường xuyên giám sát việc đón, trả khách của các phương tiện tại bến; Thanh tra Giao thông tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với xe khách giường nằm, đặc biệt kiểm tra với các tuyến có địa hình phức tạp, đường đèo dốc quanh co.

NGUYỄN GIÁC

**B**à Thơm cho biết: Sáng 17-9-2014, gia đình nhận được giấy báo nhập học của Trường Đại học Thủ Dầu Một gửi cho con gái bà là Phạm Thị Anh. Theo giấy báo, thời hạn cuối nhập học là ngày 19-9-2014. Sợ nhớ việc của con, tôi và con gái mang sổ hộ khẩu và chứng minh thư đến Công an thị trấn Ia Kha để làm giấy tạm vắng cho con đi học. Tuy nhiên khi kiểm tra sổ hộ khẩu thì Công an viên đã phát hiện gia đình tự ý ghi ngày tháng sinh của Phạm Thị Anh vào trong sổ hộ khẩu. Điều này gia đình cũng thừa nhận là đúng. Nguyên nhân của việc này là do trước đó gửi sổ hộ khẩu về Hà Tĩnh để làm giấy khai sinh cho cháu nhưng trong sổ hộ khẩu chỉ ghi năm sinh nên gia đình đã tự ý ghi thêm ngày tháng sinh vào.

Công an viên cho biết với lỗi tự ý sửa chữa vào trong hộ khẩu trên gia đình sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Sau đó, anh này lập biên bản vi phạm hành chính. Bà Thơm có giải thích do không am hiểu và không biết việc làm trên là vi phạm và hoàn cảnh khó khăn nên xin được giảm số tiền phạt. Sau đó, mức phạt giảm xuống còn 1 triệu đồng rồi sau một hồi năn nỉ lại giảm xuống

## Bị phạt vì tự ý sửa chữa trong sổ hộ khẩu

↳ NHƯ Ý

Qua đường dây nóng của Báo Gia Lai, bà Đặng Thị Thơm (trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) phản ánh việc bà bị Công an thị trấn Ia Kha phạt 500.000 đồng vì lỗi tự ý sửa chữa trong sổ hộ khẩu gia đình nhưng không có hóa đơn, biên lai gì mà chỉ có mỗi biên bản vi phạm hành chính. Điều này khiến gia đình bà thắc mắc, không rõ họ có làm đúng quy trình?

Trang 4 và 5 của sổ hộ khẩu mà gia đình bà Thơm tự ý sửa chữa. Ảnh: N.Y



còn 500.000 đồng. Sau khi gia đình bà Thơm nộp phạt xong, Công an viên lấy bút xóa xóa ngày tháng sinh mà gia đình bà Thơm tự ý ghi vào và đính chính ở trang 16 trong sổ hộ khẩu, mục thay đổi, đính chính khác với nội dung: “Trang 05: Phạm Thị Anh, SN 1996 là đúng theo sổ hộ”.

Bà Thơm thắc mắc: Việc phạt tiền nhưng không có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, không có biên lai, giấy tờ gì liệu có đúng quy trình? Tại sao khi đã đính chính

mà không ghi luôn vào ngày tháng sinh cho con gái bà trong khi trước đó gia đình cũng gặp trường hợp tương tự với Phạm Văn Hùng (con trai đầu bà Thơm) nhưng Công an huyện Ia Grai không phạt tiền mà đính chính lại cho ngày tháng sinh vào luôn? Cùng một nội dung nhưng hai nơi hai cách xử lý khác nhau nên bà Thơm không khỏi thắc mắc.

Để làm rõ những thắc mắc của công dân, chiều 23-9, P.V Báo Gia Lai đã có buổi làm việc với ông

Nguyễn Quang Định-Công an viên thị trấn Ia Kha, người phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Thơm. Về những thắc mắc của bà Thơm, ông Định cho biết: Bà Thơm đến xin tạm vắng cho con gái đi học. Sau khi kiểm tra sổ hộ khẩu thì phát hiện có nét chữ khác và gia đình cũng xác nhận đã tự ghi thêm vào sổ hộ khẩu. Với hành vi trên, bà Thơm đã bị lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi: Tẩy xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm

sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, số tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú quy định tại điểm 2, khoản a Điều 8 Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Mức phạt khởi điểm từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Xét hoàn cảnh của bà Thơm khó khăn nên phạt dẫu khung mức 1 triệu đồng. Do bà Thơm là hộ nghèo có sổ hộ nghèo nên giảm một nửa chỉ còn nộp phạt 500.000 đồng.

Việc bà Thơm phản ánh nộp tiền nhưng không có biên lai, hóa đơn hay quyết định xử phạt hành chính là hoàn toàn không có cơ sở. Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, Trưởng Công an thị trấn Ia Kha-Nguyễn Văn Bình đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 02/QĐ-XPVPHC ngày 17-9-2014 đối với bà Đặng Thị Thơm. Gia đình bà Thơm đã chấp hành nộp phạt và hiện biên lai nộp phạt còn lưu trong hồ sơ tại cơ quan, gia đình bà Thơm giữ biên lai đó.

Trong vấn đề xử lý vi phạm đối với bà Thơm, Công an thị trấn Ia Kha đã thực hiện đúng quy trình. Để điều chỉnh lại sổ hộ khẩu, đề nghị bà Thơm đến Công an thị trấn Ia Kha để được hướng dẫn cụ thể.

N.Y



● **Tin từ Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết:** Bộ trưởng Cao Đức Phát đã có ý kiến thống nhất với các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, xuất khẩu cá ngừ theo chuỗi. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và PTNT tiến hành xây dựng 3 cảng cá chuyên dụng, cơ sở hậu cần nghề cá ở 3 tỉnh thực hiện đề án là Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi.

● **Ngày 1-10, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Võ Quang Trọng cho biết** Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tiếp tục được đánh giá là một trong 25 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á. Năm 2014, Bảo tàng được xếp thứ 4, nâng 2 bậc so với năm 2013. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Bảo tàng được vinh danh, nhận Giải thưởng do du khách bình chọn mà trang web uy tín về du lịch TripAdvisor công bố.

● **Thông tin từ Hội Người cao tuổi Việt Nam:** Năm 2014 có 91 quốc gia được xếp hạng về Chỉ số Theo dõi già hóa toàn cầu. Bộ chỉ số xếp hạng này đánh giá dựa trên 4 nhóm tiêu chí là: an sinh thu nhập; sức khỏe; phát huy vai trò người cao tuổi và môi trường sống của người cao tuổi. Na Uy là nước xếp hạng 1 về các chỉ số xếp hạng dành cho người cao tuổi. Việt Nam xếp hạng trung bình (thứ 45) về mặt tổng thể trong tổng số 91 nước được xếp hạng.

● **Bắt đầu từ 15 giờ chiều 30-9,** theo yêu cầu của liên bộ Tài chính-Công thương, giá xăng dầu đồng loạt giảm giá từ 150 đồng đến 380 đồng/lít. Theo thông báo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, giá xăng RON 92 giảm 150 đồng/lít, còn 23.560 đồng/lít; dầu diesel 0,05S giảm 380 đồng/lít, còn 21.120 đồng/lít; dầu hỏa giảm 320 đồng/lít; dầu ma dút 3,5S giảm 240 đồng còn 17.860 đồng/kg. Đây là lần thứ 6 liên tiếp, giá xăng dầu điều chỉnh giảm (tính từ thời điểm 28-7), với tổng mức giảm là 2.080 đồng/lít.

HÀ SỰ (tổng hợp)

## ASEAN và Hàn Quốc hợp tác bảo vệ phát triển rừng hiệu quả

Trong 2 ngày 30-9 và 1-10, tại Vientiane (Lào) đã diễn ra kỳ họp thứ tư giữa 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Hàn Quốc và một số nước châu Á khác nhằm hướng tới việc thành lập Đối thoại Hợp tác Lâm nghiệp châu Á (Dialogue-AFoCO) vào năm 2015.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nông-Lâm nghiệp Lào Vilayvanh Phomkhe đề nghị các đại biểu ủng hộ đề nghị của Hàn Quốc với việc thành lập Dialogue-AFoCO nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình hợp tác lâm nghiệp và tin tưởng Dialogue-AFoCO sẽ tạo cơ hội cho các nước Đông Nam Á cũng như châu Á tăng cường chia sẻ và học hỏi lẫn nhau trong việc khôi phục và quản lý rừng bền



vững, góp phần giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu.

Tại kỳ họp, các bên nhất trí tăng cường quản lý rừng bền vững; đối phó với tác động của biến đổi khí hậu; thảo luận đưa ra dự thảo cuối cùng về việc thành lập Dialogue-AFoCO để trình lên Chính phủ, dự kiến ký vào giữa năm 2015.

(theo TTXVN)

## Quốc hội Campuchia khai mạc kỳ họp thứ 3



Ngày 1-10, Quốc hội Campuchia khóa 5 đã khai mạc kỳ họp thứ 3 sau 3 tháng ngừng họp. Tham dự phiên họp toàn thể có khoảng 120/123 nghị sĩ thuộc cả Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập, trong đó có Thủ tướng Hun Sen và Chủ tịch CNRP Sam Rainsy.

Trong thông điệp Hoàng gia đọc tại phiên khai mạc, Quốc vương Norodom Sihamoni vương nhấn mạnh: "Tôi hy vọng Quốc hội, đại diện cho nhân dân Campuchia, sẽ tiếp tục giải quyết các thách thức để đạt được mục tiêu chung hướng tới xây dựng một xã hội vững mạnh trên cơ sở hòa bình, ổn định chính trị, an ninh, trật tự và phát triển bền vững".

(theo TTXVN)

## Malaysia: Hacker lấy cắp gần 1 triệu USD ở máy ATM

Cảnh sát Malaysia ngày 1-10 đã công bố hình ảnh các nghi phạm từ một tổ chức ở Mỹ La tinh được cho là đã lấy cắp tiền từ máy rút tiền tự động (ATM) tại Malaysia. Các hình ảnh được chụp từ camera quan sát (CCTV) được cài đặt tại một số trụ ATM.

Theo hãng thông tấn Bernama của Malaysia, các nghi phạm sử dụng một virus máy tính được gọi là "ulssm.exe" để lấy cắp tiền từ máy ATM. Chỉ trong cuối tuần qua, các nghi phạm đã lấy cắp 3 triệu ringgit Malaysia (gần 914.000 USD) tại các máy ATM ở Kuala Lumpur, Selangor, Malacca và Johor. Các tội phạm đầu tiên bị phát hiện tại một chi nhánh Ngân hàng Affin ở Johor vào ngày 26-9. Hiện có nhiều loại virus trên mạng đang ngày đêm lấy cắp thông tin của người sử dụng các dịch vụ thanh toán trực tuyến.

(theo SGGP)

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

● THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

● THÔNG TIN - QUẢNG CÁO



NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM  
CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI

### TIỀN GỬI TIẾT KIỆM RÚT THĂM TRÚNG THƯỞNG ĐỢT 2/2014

Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/9/2014 đến hết ngày 27/12/2014

Tổng trị giá giải thưởng lên đến: 2,8 tỷ đồng

01 giải Đặc biệt

02 giải Nhất

03 giải Nhì

05 giải Ba

10 giải Tư

15.000.000đ

5 triệu  
đồng/giải

3 triệu  
đồng/giải

1 triệu  
đồng/giải

500.000  
đồng/giải

Và 55.120 giải thưởng khuyến khích có giá trị khác

Thông tin chi tiết xin Quý khách vui lòng liên hệ tại các chi nhánh và phòng giao dịch Agribank trên địa bàn tỉnh Gia Lai